

จดหมายข่าวองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา



องค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าก่อดํา

PAKORDUM Subdistrict Administrative Organization

ปี 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประเพณีพระบรมธาตุ มณีนาถสันตันทมวง ณ วัดสันตันทมวง



วันที่ 6 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา ทางวัดสันตันทมวงได้มีการดำเนินการตามประเพณีสงฆ์พระธาตุขึ้น ซึ่งนำโดยนายเชยพล ไพบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกับทางคณะศรัทธาวัดสันตันทมวง ร่วมในงานประเพณีพระบรมธาตุมณีนาถสันตันทมวง ณ วัดสันตันทมวง

โดยมีนายอภิวัฒน์ คมขาม ปลัดอำเภออำเภอแม่ลาว ประธานในพิธีสงฆ์พระบรมธาตุมณีนาถสันตันทมวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดําได้อนุมัติงบประมาณโครงการสงฆ์พระบรมธาตุมณีนาถสันตันทมวง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและทำนุบำรุงประเพณีอันดีงามของชุมชนและคณะศรัทธาที่ร่วมกันทำบุญในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดําสืบไป

เปิดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.ป่าก่อดํา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุริยัน ต้อยศ นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา ประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และได้พบปะผู้สูงอายุ ประเดือนมีนาคม 2566



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัย คุกคามมั่งคั่งระดับตำบล



วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา นำโดยนายสุริยัน ต้อยศ นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามมั่งคั่งระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดํา



ร่วมประชุมวางแผน หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริม ทักษะสมองส่วนหน้า Executive Function (EF)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายสุวช พิมน้ำเย็น นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผน หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า Executive Function (EF) จังหวัดเชียงราย



พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2565 ประสานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย โดยนายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อรับคำอวยพรจากท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และคำสั่งสอนจากครูผู้สอนก่อนที่เด็กนักเรียนจะแยกย้ายไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกิดความก้าวหน้าและในอนาคตต่อไป



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

17 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ รองปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 คน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา , การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) , สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ด้านโภชนาการ , โครงการสายใยรักสามวัยการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง (EF) และโครงการขับเคลื่อนปลอดภัย





ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุรียัน ต้อยศ สุรียัน ต้อยศ นายกองกิจการบริหาร ส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยได้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาล ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ นันทนาการ (สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย)

โครงการอบรมป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ ดำเนินโครงการ

อบรมป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน โดยประธาน มีธีเปิดโครงการโดยนายสุรียัน ต้อยศ นายกองกิจการบริหาร ส่วนตำบลป่าก่อดำ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ เด็กนักเรียนได้รู้จัก ป้องกัน : ลดเสี่ยง : การเกิดไฟป่า - สร้างความตระหนักถึงเรื่องมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอก ควันให้กับนักเรียนและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ใข ปัญหาการป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ



โครงการป้องกันสาธารณภัยให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าก่อดำ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการป้องกันสาธารณภัยให้กับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยมีนายสุรียัน ต้อย ศ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คณะครูและ พนักงานจ้าง ในการดำเนินโครงการ

โครงการนี้ได้มีการอบรมทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัยด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กและผู้ปกครองมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการ ป้องกันตัวเองจากภัยต่าง ๆ เมื่อเพิ่มเติมนความรู้ ประสบการณ์ วิธีป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน - การอพยพอย่างปลอดภัยให้แก่ครูและเด็กปฐมวัยเมื่อเจอสถานการณ์จริง เช่น การมุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ แล้วอยู่นิ่ง ๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ อยู่นิ่งห่าง กระจก หน้าต่าง และเสี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ หรือล้มทับ จนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด จึงออกไปภายนอกบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จัก การฝึการระงับการเกิดเหตุและป้องกันตัวเองขณะเกิดแผ่นดินไหว - การฝึกอบรมเมื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วงเหลือเด็กจมน้ำ เพื่อฝึกหัดให้เด็กปฐมวัยสามารถว่ายน้ำเป็น และเอาชีวิตรอดจากการประสพ เหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องวิธี - เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วิทยากรให้ความรู้โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

